

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย, ยังจับตาสหรัฐฯแก้ภาคการคลัง**

\*บาท/ดอลลาร์ในวันทำการสัปดาห์แรกของปี 56 แข็งค่าตามทิศทางสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่ตลาดมองแนวโน้มเชิงบวกต่อการแก้ปัญหาการคลังของสหรัฐฯ

\*ดีลเลอร์เผยว่า เงินบาทในเช้านี้แข็งค่าสุดที่ 30.51 ขณะที่มองว่าในวันนี้นบาทน่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 30.50-30.57 หลังบาทแข็งค่ากว่า 3% ในปีที่แล้ว

\*นายเดวิด ไตรเออร์ สมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คาดว่า สภาผู้แทนราษฎรจะให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายต่อร่างกฎหมายสกัดกั้นภาวะ fiscal cliff หรือหน้าผาทางการคลังฉบับของวุฒิสภาในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐฯ หรือวันนั้นตามเวลาไทย

\*นายไตรเออร์ คาดว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน

\*ดอลลาร์ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในวันศุกร์ ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาทางการคลังของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ fiscal cliff ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

\*ข้อตกลงเรื่องงบประมาณของสหรัฐฯ ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงกว่า อาทิ ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ภาวะชะงักงัน จะเป็นปัจจัยบวกต่อเยน และดอลลาร์

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงกว่า 1 บาทระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.627 บาท

\*09.16 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.50/52 จาก 30.59/63 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.49/53 จาก 30.60/63 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 87.05/08 จาก 86.04 ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3292/93 จาก 1.3220 ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่า คงเป็นเรื่องที่อันเอาไวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ year end demand ค่อนข้าง support เงินบาท ซึ่งเป็นไปตามสกุลเงินเอเชียอื่นๆ แต่เงินบาทค่อนข้าง active เยอะสุด" ดีลเลอร์ กล่าว

เขากล่าวว่า บาทเมื่อเทียบดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าที่ 30.57-30.59 และไปแข็งค่าสุดที่ 30.51 โดยคาดว่าตลาดน่าจะปรับตัว(price in) รับแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาคการคลังของสหรัฐฯ

สภาผู้แทนราษฎรกำลังเตรียมลงมติต่อร่างกฎหมายหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางการคลังฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นที่สภาองเกรสสหรัฐฯจะสามารถสกัดกั้นภาวะ fiscal cliff หรือภาวะที่มาตรการปรับขึ้นภาษีและปรับลดงบรายจ่ายวงเงิน 6 แสนล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปีนี้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้